



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ถนนนเรศวร ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ราคากลางของงานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี เป็นเงิน ๕๓๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานจ้างของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างเหมาครั้งนี้
๕. มีผลงานจ้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๖๕,๐๐๐.-บาท (สัญญาเดียว) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีเชื่อถือ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่...

กำหนดดูสถานที่จ้างเหมารักษาความสะอาดและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี (ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจต้องนำหนังสือมอบอำนาจและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย) หากผู้เสนอราคารายใดไม่ไปดูสถานที่ทำความสะอาดหรือรับฟังคำชี้แจงดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นทราบถึงสภาพของสถานที่ทำความสะอาดและทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีได้มีการตรวจสอบและชี้แจงแล้ว และจะนำเหตุที่มีได้มาดูสถานที่และรับฟังการชี้แจงรายละเอียดมาเป็นข้อต่อสู้ในภายหลังมิได้

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานคลัง สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ถนนนเรศวร ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มงานคลัง สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ถนนนเรศวร ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอำนาจในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาขอรับเอกสารสอบราคา (ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lbrjc.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๖๔๑ ๔๕๗๒ หรือ ๐ ๓๖๔๑ ๔๕๗๗ ต่อ ๒๑๕ ในวันและเวลาราชการ

อนึ่งขอแจ้งให้ผู้ยื่นซองสอบราคาทราบโดยทั่วกันว่าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีจะสามารถก่อกำหนดผู้กัก (ลงนามในสัญญา) ได้ต่อเมื่อสำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม และได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงานงบประมาณแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นางสาวปาริชาติ พันธุ์พานิช)

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี